



ที่ สกอ. 047/2559

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ทาง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิงล่วงหน้า 76 ล้านบาท และการตั้งสำรองค่าเผื่อเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบ 18 ล้านบาท แพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยสามารถชี้แจงได้ ดังต่อไปนี้

ตามที่บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) ได้นำส่งงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิงล่วงหน้า 76 ล้านบาท และการตั้งสำรองค่าเผื่อเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบ 18 ล้านบาท แพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 และข้อ 8 ปรากฏข้อมูลว่าบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด (SK1-บริษัทย่อย 75%) มีการซื้อและขายวัตถุดิบเชื้อเพลิง (เปลือกไม้ ไม้สับ ใยปาล์ม) กับบุคคลและนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

1. นายสุทัศน์ สุขเลิศ จำนวน 66 ล้านบาท
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จ่ายชำระค่าวัตถุดิบล่วงหน้า 66 ล้านบาท เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 18 เดือน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุทัศน์ทำหนังสือรับสภาพหนี้ที่เกิดจากการรับชำระเงินค่าซื้อเชื้อเพลิงล่วงหน้า 54 ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้ได้ผิดนัดไม่สามารถส่งมอบเชื้อเพลิงให้แก่บริษัทย่อยได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด แบ่งชำระเป็น 3 งวด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 SK1 ยังไม่ได้รับชำระเงิน 17.87 ล้านบาท จึงได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วทั้งจำนวน
2. นายอุทิศ สิงห์การ จำนวน 10 ล้านบาท
วันที่ 19 มกราคม 2558 จ่ายชำระค่าวัตถุดิบล่วงหน้า 10 ล้านบาท ผู้ขายต้องจัดหาและส่งมอบเชื้อเพลิงให้ SK1 สามารถมีปริมาณเชื้อเพลิงในการผลิตอย่างเพียงพอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 SK1 ได้ทำบันทึกข้อตกลงการชำระหนี้ โดยนายอุทิศ ยินยอมนำเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิงที่ได้รับจาก SK1 ไปจ่ายชำระค่าวัตถุดิบที่ SK1 ซื้อจากบริษัท แก้วลำตวน กรุ๊ป จำกัด (เจ้าหนี้) จำนวน 10 ล้านบาทแทน

**3. บริษัท แก้วลำตวน กรุ๊ป (จำกัด)**

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 SK1 ทำสัญญาขายเชื่อเพลิงประเภทไม้สับให้กับบจ.แก้วลำตวน กรุ๊ป ในราคา 11.58 ล้านบาท (ปริมาณ 9,046 ตัน) ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 SK1 มีบจ.แก้วลำตวน กรุ๊ป เป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อวัตถุดิบ 12.14 ล้านบาท และมีวัตถุดิบเชื่อเพลิงที่ฝากไว้กับแก้วลำตวน กรุ๊ป จำนวน 9,046 ตัน เช่นกัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1.ที่มา / ที่ไป และสาเหตุที่ SK1 ต้องซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าจากนายสุทัศน์ และนายอุทิศ รวมทั้งอธิบายความสมเหตุสมผลของการที่บริษัทต้องจ่ายชำระค่าซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า ทั้งจำนวนให้แก่คู่สัญญาทั้ง 2 ราย (นายสุทัศน์ สุขเลิศ จำนวน 66 ล้านบาท และนายอุทิศ สิงห์การจำนวน 10 ล้านบาท

คำชี้แจง

ความสมเหตุสมผลของการที่บริษัทชำระค่าซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าทั้งจำนวน เนื่องจาก บริษัท SK1 เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าดำเนินการธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังในปลายปี 57 จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นคู่ค้าเชื่อเพลิงชีวมวล ด้วยการสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าเชื่อเพลิงชีวมวลเหล่านั้นได้ชำระเงินค่าเชื่อเพลิงล่วงหน้าตามความจำเป็น เพื่อปิดความเสี่ยงเรื่องความพอเพียงของเชื่อเพลิงชีวมวลให้กับ SK1

สัญญาซื้อขายวัตถุดิบเชื่อเพลิงกับนายสุทัศน์ สุขเลิศเป็นข้อตกลงเดิมก่อนที่ทาง IEC จะเข้าลงทุนในบจ.แก้วลำตวน เพาเวอร์ซัพพลาย (บจ.ไออีซี สระแก้ว 1 ในปัจจุบัน) โดยในสัญญามีข้อตกลงที่จะป้อนเชื่อเพลิงที่ค่อนข้างหลากหลาย อาทิเช่น ไม้สับ เปลือกไม้ ทลายปาล์ม เป็นต้น

สำหรับสัญญาซื้อขายวัตถุดิบเชื่อเพลิงกับนายอุทิศ สิงห์การ นั้น เป็นข้อตกลงการซื้อวัตถุดิบเชื่อเพลิงล่วงหน้าเฉพาะไม้สับซึ่งเป็นหนึ่งในเชื่อเพลิงหลักของโรงงาน เป็นข้อตกลงใหม่หลังจาก IEC เข้าซื้อกิจการจาก บจ.แก้วลำตวน เพาเวอร์ซัพพลาย เพื่อต้องการลดความเสี่ยงในการจัดหาเชื่อเพลิงไม้สับจากผู้ขายไม่กี่ราย อีกทั้งต้องการสร้าง Safety Stock ให้กับโรงงาน ภายหลังจากที่เข้าไปซื้อกิจการ บจ.แก้วลำตวน เพาเวอร์ซัพพลาย

2.สาเหตุที่ SK1 ซื้อวัตถุดิบจากบุคคลธรรมดา ซึ่งต่อมาบุคคลทั้ง 2 รายดังกล่าวไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบเชื่อเพลิงมาส่งมอบได้ภายในเวลาที่กำหนด และการไม่ได้รับส่งมอบวัตถุดิบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตของ SK1 หรือไม่อย่างไร

คำชี้แจง

ในตลาดผู้ขายมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่การจัดซื้อจากบุคคลธรรมดาก็สามารถจัดซื้อได้ในราคาที่ถูกลงกว่า นิติบุคคล และ เนื่องจากทั้ง 2 รายเป็นการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อวัตถุประสงค์เป็น Safety Stock ให้กับโรงงานในขณะที่โรงงานเองก็มี Stock วัตถุดิบภายในโรงงานที่จัดเตรียมพร้อมใช้เป็นเชื่อเพลิงในการดำเนินการ ประกอบกับSK1ไม่ได้มีการเจาะจงว่าจะต้องซื้อวัตถุดิบเชื่อเพลิงจากรายใดเป็นหลัก เพราะต้องการกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อวัตถุดิบเชื่อเพลิงจากคู่ค้ารายอื่นหลาย ๆ รายที่ความสามารถในการจัดส่งวัตถุดิบได้



อย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมราคาและคุณภาพวัตถุดิบได้ ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยจากการที่คู่ค้า
2 รายดังกล่าวที่ไม่สามารถจัดส่งเชื้อเพลิงได้

3.สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายวัตถุดิบเชื้อเพลิงที่ทำกับนายสุทัศน์ และนายอุทิศ สัญญาดังกล่าวระบุการชดเชย
ค่าเสียหายกรณีที่สามารถส่งมอบวัตถุดิบได้หรือไม่ อย่างไร และอธิบายสาเหตุที่บริษัทมิได้มีคิดค่าปรับหรือดอกเบี้ย
จากคู่สัญญาทั้ง 2 ราย ที่ผิดนัดไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คำชี้แจง

สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย วัตถุดิบเชื้อเพลิง	นายสุทัศน์ สุขเลิศ(ผู้ขาย)	นายอุทิศ สิงห์การ(ผู้ขาย)
สัญญาลงวันที่	1 มิถุนายน 2557	19 มกราคม 2558
เชื้อเพลิงที่ตกลงซื้อขาย	แกลบ, กาละปาล์ม, ไม้สับ, เปลือกไม้, ทลายปาล์ม, ไยปาล์ม, เป็นต้น	ไม้สับ
ระยะเวลาของสัญญา	ไม่น้อยกว่า 18 เดือน นับตั้งแต่ ระยะเวลาเริ่มต้นส่งมอบครั้งแรก	ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่ ระยะเวลาเริ่มต้นส่งมอบครั้งแรก
การส่งมอบ	โดยผู้ขายจะส่งมอบก็ต่อเมื่อมีการร้อง ขอจากผู้ซื้อเท่านั้น (แต่อย่างไรก็ตามที่ ผ่านมาได้มีการร้องขอให้ผู้ขายจัดส่ง เชื้อเพลิงตามที่ตกลงกันได้ แต่ผู้ขาย เชื้อเพลิงไม่สามารถจัดส่งเชื้อเพลิงที่มี คุณภาพให้ได้ ทางSK1 จึงไม่นั่งนอน ใจ และได้รับเจรจาให้ผู้ขายมาชำระหนี้ ที่ค้างส่งมอบ ซึ่งในท้ายที่สุดทางSK1 ก็สามารถจัดเก็บหนี้ดังกล่าวได้และไม่ เกิดผลเสียหายกับ SK1 แต่อย่างใด)	โดยผู้ขายจะทยอยส่งมอบตามที่ ผู้ซื้อร้องขอโดยจะส่งมอบครั้ง แรกในเดือน กรกฎาคม 2558
มูลค่าจ่ายล่วงหน้า	66 ล้านบาท	10 ล้านบาท
บทลงโทษ หรือเบี้ยปรับ	หากผู้ขายผิดนัดชำระหรือไม่ส่ง เชื้อเพลิงตามปริมาณและคุณภาพที่ กำหนดจะถูกปรับในอัตรา 15%ต่อปี	หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดนัดชำระ ไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาจะ ถูกปรับเป็นดอกเบี้ยในอัตรา 7.5%ต่อปีของหนี้ที่ค้างชำระนับ จากวันที่ครบกำหนด



สัญญาซื้อขายเชื่อเพลิงกับนายสุทัศน์ สุขเลิศ มีบทปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่ส่งเชื่อเพลิงตามปริมาณและคุณภาพที่กำหนด ในอัตรา 15%ต่อปีแต่อย่างไรก็ตามได้มีการเจรจาประนอมหนี้ผิดนัดชำระและลงนามในสัญญาปรับสภาพหนี้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยนายสุทัศน์ สุขเลิศ ตกลงที่จะผ่อนชำระ 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระเงิน จำนวน 17,872,687.81 บาท ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ง ได้รับชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

งวดที่ 2 ชำระเงิน จำนวน 17,872,687.81 บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้รับชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559

งวดที่ 3 ชำระเงิน จำนวน 17,872,687.81 บาท ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 ซึ่งได้รับชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

สาเหตุที่SK1 ไม่คิดเบี้ยปรับตามสัญญาเนื่องจากการเจรจาด้วยวาจาขอยกเว้นค่าปรับซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่านายสุทัศน์ สุขเลิศมีความตั้งใจจริงที่จะชำระหนี้ บริษัทจึงยกเว้นค่าปรับที่ไม่ได้ส่งมอบวัตถุดิบเชื่อเพลิงตามกำหนด ส่วนที่นายสุทัศน์ผิดนัดชำระเงินข้างต้นนั้นปัจจุบันได้รับเงินชำระทั้งเงินต้นและเบี้ยปรับเรียบร้อยแล้ว

สัญญาซื้อขายเชื่อเพลิงกับนายอุทิศ สิงห์การ แม้ตามสัญญาจะมีบทปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ในอัตรา 7.5%ต่อปีก็ตาม แต่นายอุทิศ สิงห์การได้ยินยอมนำเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบเชื่อเพลิงที่ได้รับจากSK1 จำนวน 10 ล้านบาท ไปชำระค่าวัตถุดิบเชื่อเพลิงที่ SK1 ซื่อจากบจ. แก้วลำดวน กรุ๊ป จำนวน 10 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 SK1 ได้ตัดบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบเชื่อเพลิงกับเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบในจำนวน 10 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

4.ที่มา / ที่ไป และสาเหตุที่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 SK1 ทำสัญญาขายวัตถุดิบเชื่อเพลิงประเภทไม้สับให้กับบจ. แก้วลำดวน กรุ๊ป ด้วยจำนวนเดียวกันกับวัตถุดิบเชื่อเพลิงที่ SK1 ซื่อและฝากไว้กับบจ.แก้วลำดวน กรุ๊ป

คำชี้แจง

เนื่องจากการตรวจสอบเชื่อเพลิงประจำปีที่ฝากไว้กับบจ.แก้วลำดวน กรุ๊ป พบว่าเชื่อเพลิงที่จัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาเริ่มมีคุณภาพลดลง ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายได้จึงได้เจรจาต่อรองกับ บจ.แก้วลำดวน กรุ๊ป ที่จะขายเชื่อเพลิงประเภทไม้สับให้บจ.แก้วลำดวน กรุ๊ปเพื่อนำไปจำหน่ายต่อตามที่ บจ.แก้วลำดวน กรุ๊ป มีธุรกิจการซื้อ-ขายเชื่อเพลิงอยู่แล้วและที่ไม่ได้นำมาใช้งานเองเนื่องจากเชื่อเพลิงประเภทไม้สับมีราคาขายค่อนข้างสูงในพื้นที่ในขณะนั้นและได้มีการปรับสูตรการผลิตไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้เชื่อเพลิงประเภทไม้สับลดลง



5.รายละเอียดของคู่สัญญาที่บริษัททำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบเชื้อเพลิง ได้แก่ การประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้อธิบายเพิ่มเติมถึง ความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในด้านการมีผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันหรือไม่ อย่างไร

คำชี้แจง

คู่สัญญา ทั้ง 2 นายสุทัศน์ สุขเลิศ และนายอุทิศ สิงห์การ เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงไม้สับ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท แก้วลำตวน กรุ๊ป จำกัด มีความเกี่ยวข้องกับ SK1 โดยมีกรรมการและผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกัน

บริษัท	บริษัท แก้วลำตวน กรุ๊ป จำกัด
ธุรกิจหลัก	ค้าไม้แปรรูป ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลให้ SK1
กรรมการบริษัท 4 คน	<ol style="list-style-type: none"> นางสาวจากรวรรณ ภูษณะภิบาลคุปต์ นายสุทิน ธรรมใจ นางลำอาง ภูษณะภิบาลคุปต์ นางจันทร์เพ็ญ ภูษณะภิบาลคุปต์
ทุนจดทะเบียน	12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท)
สถานที่ตั้ง	เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาลำตวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
รายชื่อผู้ถือหุ้น	<ol style="list-style-type: none"> นางสาวจากรวรรณ ภูษณะภิบาลคุปต์ จำนวน 69,999 หุ้น นายสุทิน ธรรมใจ จำนวน 50,000 หุ้น นางจันทร์เพ็ญ ดาราพงษ์ (เดิมภูษณะภิบาลคุปต์) จำนวน 1 หุ้น
ความสัมพันธ์	<p><u>ผู้ถือหุ้นร่วมกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นายสุทิน ธรรมใจ - นางจันทร์เพ็ญ ดาราพงษ์ <p><u>กรรมการร่วมกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นายสุทิน ธรรมใจ - นางสาวจากรวรรณ ภูษณะภิบาลคุปต์ <p><u>กรรมการของบจ. แก้วลำตวน กรุ๊ปและเป็นผู้ถือหุ้นของSK1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นางลำอาง ภูษณะภิบาลคุปต์ <p><u>ผู้ค้าประกันเงินกู้ให้ SK1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บจ. แก้วลำตวน กรุ๊ป - นายสุทิน ธรรมใจ - นางสาวจากรวรรณ ภูษณะภิบาลคุปต์



6.การจ่ายเงินเพื่อซื้อวัตุดิบล่วงหน้า และการซื้อวัตุดิบโดยฝากไว้กับผู้ขาย (กรณีแก้วลำดวน) เป็นลักษณะที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมหรือไม่ อย่างไร และอธิบายเหตุผลความจำเป็น และความสมเหตุสมผลที่ SK1 ต้องดำเนินการในลักษณะดังกล่าว

คำชี้แจง

การจ่ายเงินเพื่อซื้อวัตุดิบล่วงหน้าเป็นสิ่งที่มีการดำเนินการในอุตสาหกรรมที่พบได้ เนื่องจากเพื่อป้องกันความเสี่ยงว่าทางผู้ขายจะสามารถส่งสินค้าได้ตามที่ต้องการ ส่วนการฝากวัตุดิบไว้กับ บจ.แก้วลำดวน กรู๊ปซึ่งเป็นผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงหลายประเภท ในอุตสาหกรรมนี้ เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจของ SK1 ในการบริหารจัดการวัตุดิบภายใต้เงื่อนไขการจัดเก็บวัตุดิบในพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัด พิจารณาแล้วเห็นว่าทางบจ.แก้วลำดวน กรู๊ป มีความสามารถในการจัดเก็บเชื้อเพลิงจำนวนมากและดูแลเชื้อเพลิงได้ดีกว่าเนื่องจากมีสถานที่โรงเรือนที่มีความพร้อมกว่า SK1 ที่มีพื้นที่จัดเก็บน้อยและตั้งกองเชื้อเพลิงจำนวนมากๆ ไว้บริเวณด้านนอกโรงเก็บเชื้อเพลิงเสี่ยงต่อการที่เชื้อเพลิงจะเสื่อมคุณภาพได้เร็วกว่ากัน และสถานที่จัดเก็บเชื้อเพลิงของ บจ.แก้วลำดวน กรู๊ปอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า สะดวกและง่ายต่อการขนย้ายได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องจัดจ้างขนส่งเชื้อเพลิงให้มีค่าใช้จ่าย

7.ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ SK1 ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบความสามารถของคู่สัญญาเพื่อซื้อวัตุดิบเชื้อเพลิง การจัดทำสัญญา รวมทั้งความเหมาะสมของระบบการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

คำชี้แจง

ทั้งนี้อยู่ระหว่างการหารือและนัดประชุมกับทางคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ตามข้างต้น และจะชี้แจงกลับทางตลาดหลักทรัพย์ฯกลับภายในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่